



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ส่วนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๑๙๐๕

ที่... มท.๐๖๒๕/(ยศ.)๑๐

วันที่... ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง... สรุปผลกิจกรรมฉายวิดีโอเรื่องพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย...

เรียน... ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการฉายวิดีโอเรื่อง พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องราชวัติ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสถาบันฯ เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอนำเรียนสรุปผลสาระสำคัญของการฉายวิดีโอ ดังนี้
วิดีโอประกอบด้วย ๔ เรื่อง ได้แก่

๑. เรื่อง ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กล่าวคือ การใช้อำนาจของประชาชนและพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ อำนาจการปกครองแบบประชาธิปไตย แบ่งอำนาจออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ประชาชนสามารถใช้อำนาจได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐเป็นที่เคารพสักการะ ทรงเป็นพุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีพระราชอำนาจเกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และพระราชอำนาจเฉพาะ เช่น การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การแต่งตั้งฐานันดรศักดิ์ การพระราชทานอภัยโทษ เป็นต้น

๒. เรื่อง พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กล่าวคือ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติบ้านเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่า ทำให้ชาติและชนชาติไทยดำรงความเป็นไทยสืบมาจนถึงทุกวันนี้ การรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นต้องใช้เวลาและวิริยะอุตสาหะ ชาติไทยเริ่มต้นจากอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยาซึ่งเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนกองทัพพม่าต้องยกทัพมาตีครั้งแล้วครั้งเล่าจนตีกรุงศรีอยุธยาแตกและยึดเป็นเมืองขึ้นและต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงประกาศอิสรภาพและนำกองทัพไทยกู้เอกราชจากพม่าจนสำเร็จ กรุงศรีอยุธยายืนหยัดยาวนานมาถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น ๓๔ พระองค์ จนถึงปี ๒๓๑๐ จึงได้เสียกรุงแก่พม่าอีกครั้งซึ่งเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรอยุธยา และในปีเดียวกัน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือพระเจ้าตากสินมหาราชได้นำกำลังทหารกู้เอกราชไทยกลับมาอีกครั้ง และเมื่อสิ้นสุดอาณาจักรกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่เหมือนอาณาจักรอยุธยา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาประเทศด้านความมั่นคงและการค้าขายกับนานอารยประเทศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นแฟ้นอย่างมาก มีการค้าขายกับประเทศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำบ้านเมือง

สู่ความทันสมัย มีการเลิกทาส พัฒนาระบบสาธารณสุข โภค การคมนาคมและการสื่อสาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งทหารไทยไปร่วมรบในทวีปยุโรป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นการสละพระราชอำนาจของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำความดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

๓. เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน รู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้

๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

๔. เรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย

๑.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๒.ระเบิดจากข้างใน ๓.แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๔.ทำตามลำดับขั้น ๕.ภูมิสังคม ๖.มีวิธีคิดอย่างองค์รวม ๗.ไม่ติดตำรา ๘.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ๙.ทำให้ง่าย ๑๐.การมีส่วนร่วม ๑๑.ประโยชน์ส่วนรวม ๑๒.บริการรวมที่จุดเดียว ๑๓.ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ๑๔.ใช้ธรรมชาติปราบธรรมชาติ ๑๕.ปลูกป่าในใจคน ๑๖.ขาดทุนคือกำไร ๑๗.การพึ่งตนเอง ๑๘.พออยู่พอกิน ๑๙.เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐.ความซื่อสัตย์ สุจริต จริ่งใจต่อกัน ๒๑.ทำงานอย่างมีความสุข ๒๒. ความเพียร ๒๓. รู้ รัก สามัคคี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทรง



(นางสาวหทัยวัลลภ มีสมศักดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการบุคคล



(นางสาวจันทิมา มณเฑียร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ปก.ภาวสุกสวรรยที่ ๓

“เป็นหน่วยภาคกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”

